

LỜI TIỄN BIỆT NHÀ THƠ NGUYỄN PHÚ LONG

của HOA VĂN tại nhà quàn Bliley's Funeral, Richmond ngày 11-3-2023

Kính thưa quý vị quan khách, bằng hữu của gia đình nhà thơ Nguyễn Phú Long,

Kính thưa Chị Nhân, phu nhân nhà thơ Nguyễn Phú Long cùng toàn thể các cháu,

Với tư cách là một chiến hữu của anh Nguyễn Phú Long trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, một thi hữu trong làng thơ Việt Nam hải ngoại và, trong phạm vi nhỏ hẹp tại Richmond của ba người thơ chúng tôi: Trần Quốc Bảo, Nguyễn Phú Long và tôi là Hoa Văn, được bạn bè tặng cho danh hiệu là Tam Đa Thi sĩ. Chúng tôi, lên đây ngỏ vài lời tiễn biệt nhà thơ Nguyễn Phú Long về nơi yên nghỉ đời đời.

Kính thưa quý vị,

Cuộc sống của kiếp người có đến phải có đi, có hợp, có tan nên chuyện đi, ở, còn, mất chỉ là một quy luật của đất trời. Vì vậy, "Buổi tiệc vui nào rồi cũng hết/Cuộc tình nào cũng phải chia tan". Nhà thơ Nguyễn Phú Long đã đến cõi thế gian này 86 mùa Xuân, một thời gian đặng đặng. Hôm nay, anh ra đi rời bỏ chúng ta để về nơi cách biệt muôn trùng, vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Anh ra đi là một sự mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình anh, một sự tiếc thương vô bờ bến. Anh ra đi cũng là một sự mất mát lớn lao trong làng văn chương Việt Nam nơi hải ngoại. Anh ra đi là một sự mất mát đối với gia đình Văn học Cổ Thơ tại Virginia. Riêng nhóm Tam Đa chúng tôi, bấy lâu nay kết hợp, nay phải chia tan vĩnh biệt. Thật buồn.

Nói về mặt Văn chương, anh đã để lại cho đời nhiều tác phẩm quý giá mà anh Trần Quốc Bảo đã vừa nhắc đến trong phần phát biểu vừa qua nên tôi xin được miễn nhắc lại.

Anh Nguyễn Phú Long ơi,

Như anh Trần Quốc Bảo vừa nhắc đến những ngày phục vụ trong Quân đội của chúng ta tại Sư Đoàn 22 Bộ binh, Quân Đoàn 2 tại Cao nguyên. Anh là dân Thủy Quân Lục Chiến, anh Bảo thuộc Bộ Binh tác chiến nhiều năm tại Sư đoàn 22, còn tôi có ở Sư đoàn 22, cũng có phục vụ tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 2 tại Pleiku. Tôi, lang bang hơn vì đến rồi đi, đi rồi lại về, cũng 10 năm phục vụ tại Cao Nguyên thuộc Pleiku-Kontum, sau được chuyển về vùng đồng bằng sông Hậu cho đến cuối cùng vào trại cải tạo. Như vậy, tôi đã dâng hiến cuộc đời mình cho Quân đội 20 năm của hai chế độ Đế nhất và Đế nhị Cộng Hoà yêu dấu của chúng ta. Riêng tôi với anh là hai đứa cùng ở một huyện Bất Bạt tỉnh Sơn Tây mà thuở nhỏ tôi phải đi qua làng Khê Thượng của anh, tức nơi

sinh cụ Tản Đà bên bờ sông Đà Giang núi Tản Viên để đến trường huyện Bất Bạt học những năm Tiểu học. Nhưng, hồi đó tôi và anh không biết nhau đến khi chúng mình gặp nhau tại Richmond mới nhận nhau và kết thân thiết với nhau trong nhóm Tam đa Thi sĩ. Nhưng kể từ đây nhóm Tam đa chúng ta tan tác rồi, vỡ tổ rồi, chỉ còn lại anh Trần Quốc Bảo và tôi thôi.

Có lẽ anh còn đang nghe chúng tôi nói về anh tại nơi này. Chúng ta đã nhiều lần họp mặt tại nhà anh, tại tư gia anh Trần Quốc Bảo và tại quán phở Richmond để bàn chuyện thơ văn, thi phú. Buổi hẹn họp mặt gia đình Tam đa gần đây nhất là vào ngày 11 tháng năm. Anh còn nhận để anh thanh toán, chi trả bữa tiệc này. Tháng 5 chưa tới mà anh đã vội bỏ chúng tôi ra đi. Buồn biết mấy nhỉ.

Buổi tiệc rượu Tam Đa của chúng mình chưa đến ngày, thì, buổi tiệc Rượu Đời đã sớm hết vì sự ra đi vĩnh viễn của anh. Tiếc quá Nguyễn Phú Long nhỉ. Hôm nay, chúng tôi đến đây để chia tay vĩnh viễn với anh, người cha đáng kính của gia đình anh, người bạn thơ văn quý mến của gia đình Văn học Cổ Thơ vùng Hoa Thịnh Đốn, người bạn hiên ngang khí phách của Quân chủng Thủy quân Lục chiến nói riêng, của Quân đội Việt Nam Cộng Hoà nói chung. Vĩnh biệt anh là tôi vĩnh biệt người bạn quê làng Khê Thượng tỉnh Sơn Tây, mà, tôi đã nhiều năm qua đó.

Thời gian đi quá mau, mới tuần trước tôi với anh còn chuyện trò vui vẻ trên điện thoại, anh còn khoẻ khoắn lắm, mà hôm nay mình đã mất nhau rồi. Đến đây với anh hôm nay, chúng tôi có đem theo một nén hương lòng, xin đốt lên cho ấm, là hành trang để anh mang theo về nơi an nghỉ đời đời, có tình thương mến của bạn bè, thân thuộc.

Thôi, vĩnh biệt anh Nguyễn Phú Long, người bạn thơ rất quý mến của tôi. Xin vĩnh biệt anh. Vĩnh biệt Nguyễn Phú Long. Vĩnh biệt.

Kính chào toàn thể quý vị.

Hoa Văn